

MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Date : - 1 ส.ค. 2544 Page : 7	Source : กรุงเทพมหานคร No :
Keyword	

## แต่งตั้งปลัดทบวงฯนั่งม.แม่ฟ้าหลวง

"สุธรรม"ลงนามแต่งตั้งรองปลัด"สงคราม" ขึ้น  
รักษาการปลัดทบวงฯ แทน "วันชัย ศิริชนะ"  
ขณะที่อดีตปลัดทบวงฯพร้อมย้ายไปรับตำแหน่ง  
ประธานกรรมการบริหาร ม.แม่ฟ้าหลวง

นายสุธรรม แสงประทุม รัฐมนตรีว่าการ  
ทบวงมหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า วานนี้ (31 ก.ค.)  
ตนได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง รศ.นายสัตวแพทย์  
สงคราม เหลืองทองคำ รองปลัดทบวงฯ เป็นผู้  
รักษาการตำแหน่งปลัดทบวงฯ แทน รศ.ดร.วัน  
ชัย ศิริชนะ ซึ่งจะถูกย้ายไปเป็นประธานกรรมการ  
บริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  
และขอยืนยันว่า รองปลัดฯ สงคราม จะสามารถ  
สานต่องานปฏิรูปอุดมศึกษาของทบวงฯต่อไปได้  
รมว.ทบวงฯ กล่าวว่า ต่อจากนี้ตนจะเริ่ม  
ปรับระบบการบริหารงานสำนักงานปลัดทบวงฯ  
ส่วนการสรรหาปลัดทบวงฯคนใหม่ได้หารือเบื้องต้น  
กับนายกรัฐมนตรีแล้ว แต่คงใช้เวลาสรรหาผู้  
เหมาะสมอีกกระยะหนึ่ง ซึ่งคุณสมบัติปลัดทบวงฯ  
นอกจากจะเป็นคนในวงการศึกษาแล้วจะต้อง  
เป็นนักประสานงานที่ดี มีความมุ่งมั่นสนองตอบ  
นโยบายของรัฐบาล ผลักดันงานและมีแนวทาง  
บริหารงานที่เน้นความร่วมมือมากกว่าสั่งการ

สำหรับด้าน รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อดีตปลัด

ทบวงมหาวิทยาลัยได้กล่าวภายหลัง พล.ต.อ.เอก  
สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ทำ  
หนังสือถึง รมว.ทบวงฯ เพื่อขอตัว รศ.ดร.วันชัย  
ศิริชนะไปดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่า เรื่องดังกล่าวตนได้  
พูดคุยกับ รมว.ทบวงฯ แล้ว ซึ่งหากท่านมีความ  
เห็นชอบตนก็ยินดีที่จะไปไม่มีอะไรขัดข้อง และก็  
เป็นความสบายใจส่วนหนึ่ง ที่ได้ทำงานให้  
ม.แม่ฟ้าหลวง ทั้งนี้การย้ายตัวไปช่วยงานดังกล่าว  
เป็นเพียงการชั่วคราว ขณะที่ตำแหน่งของตนยัง  
อยู่ที่สำนักงานปลัดทบวงฯ และหาก รมว.ทบวงฯ  
จะใช้ให้ตนทำงานอะไร ก็ยังสั่งการได้ตามปกติ

ส่วนภาระงานที่ ม.แม่ฟ้าหลวง นั้น ก็แล้ว  
แต่ว่านายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะมอบ  
หมายงานใดให้ แต่โดยตำแหน่งประธานคณะ  
กรรมการการบริหาร จะต้องดูแลการบริหาร  
สถาบัน เพราะขณะนี้อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ  
ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งยังมีงานด้านโครงการ  
พัฒนามหาวิทยาลัยทั้งในระยะสั้น และระยะยาว  
จำนวนมาก พร้อมกับยืนยันถึงการบริหารงานที่  
ผ่านมา ว่าได้กระจายอำนาจบริหารงาน ให้  
รองปลัดทบวงฯ ทุกคนอย่างอิสระ และไม่เคย  
ก้าวก่ายการทำงานของใคร